



ที่ กค 0409.6/ว 519

กรมบัญชีกลาง

ถนนพระราม 6 กทม.10400

๒๘ ธันวาคม 2548

เรื่อง ข้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง
สำหรับข้าราชการผู้มีสิทธิได้รับรถยนต์ประจำตำแหน่ง

เขียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ปลัดกระทรวง อธิบดี อธิการบดี เลขาธิการ ผู้อำนวยการ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

อ้างถึง 1. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร0504/ว 182 ลงวันที่ 10 กันยายน 2547

2. หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0409.6/ว 114 ลงวันที่ 30 กันยายน 2547

ตามหนังสือที่อ้างถึง กำหนดหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายและอัตราค่าตอบแทนเหมาจ่าย
แทนการจัดหารถประจำตำแหน่งสำหรับข้าราชการผู้มีสิทธิได้รับรถประจำตำแหน่งให้ส่วนราชการ
ถือปฏิบัติแล้วนั้น แต่เนื่องจาก มีส่วนราชการจำนวนมากหาหรือว่า ข้าราชการผู้มีสิทธิได้รับรถประจำ
ตำแหน่งที่ได้เลือกรับเงินค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถยนต์ประจำตำแหน่งได้รับคำสั่งให้
เดินทางเพื่อปฏิบัติราชการชั่วคราว จะมีสิทธิขอใช้รถยนต์ส่วนบุคคลและพนักงานขับรถของทางราชการ
ได้หรือไม่ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กรมบัญชีกลางพิจารณาแล้วขอเรียนว่า เพื่อให้ส่วนราชการถือปฏิบัติให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน
จึงเห็นสมควรข้อมความเข้าใจว่า กรณีที่ผู้มีสิทธิได้รับรถยนต์ประจำตำแหน่งและเลือกรับ
เงินค่าตอบแทนเหมาจ่ายฯ ห้ามมิให้นำรถยนต์ส่วนบุคคลหรือรถประจำตำแหน่งมาใช้ในการปฏิบัติราชการ
เสมือนเป็นรถประจำตำแหน่ง หรือนำมาใช้ในกรณีการเดินทางเพื่อปฏิบัติราชการในหน้าที่ปกติประจำของข้าราชการ
ผู้มีสิทธิรับเงินค่าตอบแทนเหมาจ่ายฯ เช่น การเดินทางเพื่อเข้าร่วมประชุมกับส่วนราชการต่าง ๆ เว้นแต่
เป็นการเดินทางโดยได้รับคำสั่งให้เดินทางไปราชการชั่วคราวซึ่งได้รับอนุมัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการอนุมัติให้เดินทางและการจัดการประชุมของทางราชการ พ.ศ. 2524 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
บุคคลดังกล่าวมีสิทธิเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางตามพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม รวมทั้งมีสิทธิขออนุมัติใช้รถยนต์ของส่วนราชการเป็นพาหนะในการเดินทาง
ไปราชการได้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและแจ้งให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายบุญศักดิ์ เจียมปรีชา)

อธิบดีกรมบัญชีกลาง

สำนักมาตรฐานด้านกฎหมายและระเบียบการคลัง
กลุ่มกฎหมายและระเบียบด้านค่าใช้จ่ายในการบริหาร
โทร. 0-2273-9984
www.cgd.go.th